



## บรรณาธิการแถลง



จุฬาสารชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียฉบับที่ 2 กำหนดออกให้ตรงกับการประชุมวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ซึ่งในปีนี้งตรงกับวันที่ 1-2 กันยายน

2548 มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยและกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกันจัดการประชุมฯ นี้ขึ้นโดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากวิทยากรและคณาจารย์จากสถาบันต่างๆ การประชุมวิชาการนี้ประกอบด้วยเนื้อหาสาระทางวิชาการ ผลการควบคุมและป้องกันโรคใน โรงพยาบาลระดับต่างๆและนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมียของประเทศไทย

จุฬาสารฉบับนี้เป็นปีที่ 14 ฉบับที่ 2 ซึ่งท่านยังสามารถอ่านวารสารหรือ download เนื้อหาของจุฬาสารได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ [www.thalassemia.or.th](http://www.thalassemia.or.th) ภายในเล่มจะมีความรู้เกี่ยวกับการวินิจฉัยพาหะ การวินิจฉัยทารกในครรภ์ก่อนคลอด preimplantation genetic diagnosis การรักษาโดยการปลูกถ่ายไขกระดูก การรักษาด้วยทางเลือกอื่นเช่นการรักษาด้วยขมิ้นชัน และข้อมูลที่เป็นที่รอคอยของสมาชิกได้แก่การรักษาด้วยยาขับเหล็กชนิดรับประทานตัวใหม่ นอกจากนี้ยังมีบทความของสมาชิกที่จะสื่อให้เพื่อนๆได้ทราบรวมทั้งการตอบปัญหาของสมาชิก ความสำเร็จของจุฬาสารนี้ได้จากความร่วมมือร่วมใจ ของอาจารย์ทุกท่านที่ได้เขียนบทความตอบปัญหาไขข้อข้องใจให้เพื่อนสมาชิก ทางกองบรรณาธิการขอขอบคุณมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย และบริษัทโนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด ที่สนับสนุนการจัดพิมพ์ที่ทีมงานจุฬาสารชมรมฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านสมาชิกจะได้รับประโยชน์จากสิ่งทีพวกเรามีความตั้งใจเต็มที่ที่จะนำสิ่งทีดีมาฝากแล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กิตติ ตอจรัส

บรรณาธิการ

## ผลการประกวดคำขวัญ

เพื่อส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย

จัดโดยโครงการพัฒนาระบบสุขภาพสำหรับธาลัสซีเมีย

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

การประชุมวิชาการ ประจำปี 2548 ครั้งที่ 45

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2548  
สนับสนุนรางวัลโดย มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย

### รางวัลที่ 1 ( 5,000 บาท ) นายสาโรจน์ กิจเพชร

ธาลัสซีเมียโรคเลือดจาง มีหนทางป้องกันได้  
คิดมีบุตรอย่างวางใจ พากันไปตรวจเลือดพ่อกัน

### รางวัลที่ 2 ( 3,000 บาท ) คุณพีไลวรรณ เล็กเจริญ

"ธาลัสซีเมีย" ป้องกันได้ ชวนคู่อใจไปตรวจเลือด

### รางวัลที่ 3 ( 2,000 บาท ) คุณอัญญาภรณ์ กันธามณี

ลดความเสี่ยง หลีกเสี่ยงความสูญเสีย ตรวจธาลัสซีเมียก่อนมีลูก

### รางวัลชมเชย 5 รางวัล ( รางวัลละ 500 บาท )

- นางสาวภัทรพรรณ สังข์สกุล**  
"ธาลัสซีเมีย"  
โรคที่ป้องกันได้ ถ้าชวนขยายหาความรู้ปรึกษาหมอ  
พ่อกับแม่อย่าซ่าห้ามรีรอ โรคนี้หนอยัยยังได้ตรวจเลือดดู
- นางสาวเกสร พรหมมี**  
ยับยั้งธาลัสซีเมียสู่คนรุ่นใหม่ ร่วมมือร่วมใจไปตรวจเลือด
- นางสาวยอดสวัสดิ์ เทพธานนท์**  
โรคเลือดจาง "ธาลัสซีเมีย" เศรษฐกิจเสียครอบครัวสูญหาย  
ป้องกันแสนง่ายดาย ตรวจเลือดหญิงชายก่อนตั้งครรภ์
- นางสาวศิริรัตน์ วีระเวชสุกิก**  
พ่อพาหะแม่พาหะ ลูกอาจจะเป็นโรค  
ไม่ยากทุกซั่โคก ตรวจโรคก่อนแต่ง  
ธาลัสซีเมียป้องกันได้ ลูกหลานไทยเข้มแข็ง  
ทุกคนรวมแรง ป้องกันโรคเอย
- นายประพันธ์ กันภัย**  
ธาลัสซีเมียจะไม่ใช่ปัญหา ถ้าได้รับการปรึกษาก่อนตั้งครรภ์